



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖/๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖/๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

เมียนมา

- รัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเปิดสมัยประชุมในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมียนมา : รัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเปิดสมัยประชุมในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากเมืองย่างกุ้ง ระบุว่าสภาประชาชน (The House of Representatives) หรือสภาล่าง และสภาชาติพันธุ์ (The House of Nationalities) ของเมียนมาจะเปิดประชุมสมัยหน้าในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ กรุงเนปยีดอ ทั้งนี้เมียนมาได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยรัฐสภาเมียนมาชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

ด้านนายฉ่วย มาน (Shwe Mann) ประธานสภาประชาชนคนปัจจุบัน ได้เตรียมพร้อมเพื่อส่งต่อภาระหน้าที่ให้แก่สภาชุดใหม่ จากผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลการเลือกตั้งระบุว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ พรรค NLD นำโดยนางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรคได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภา ประการสำคัญ การได้รับชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอันนำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ และทำให้มีสิทธิในการเสนอชื่อประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี ทั้งนี้ นางซูจี ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาประชาชนอีกครั้ง

จากการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมา พรรค NLD ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น โดยได้ที่นั่งจากสภาในระดับต่าง ๆ รวม จำนวน ๘๘๐ ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓ จาก ๑,๑๓๙ ที่นั่ง ประกอบด้วยที่นั่งในสภาประชาชน (The House of Representatives) ๒๕๔ ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙ และสภาชาติพันธุ์หรือสภาสูง จำนวน ๑๓๕ ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และมาจากสภาท้องถิ่น (The Region) หรือสภาแห่งรัฐ (State Parliament) ๔๗๔ ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗ รวมทั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากชนกลุ่มน้อย จำนวน ๑๗ ที่นั่ง

ด้านนายฉ่วย มาน ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ถือเป็นการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยภายใต้การปกครองนำโดยพรรค NLD (National League for Democracy) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน สำหรับรัฐสภาเมียนมาปัจจุบันบริหารภายใต้พรรค Union Solidarity and Development : USDP โดยจะจัดให้มีการประชุมรัฐสภาครั้งสุดท้ายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ด้านนาย Hla Tun เลขาธิการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของรัฐสภา กล่าวว่า จะมีการเลือกตั้งประธานรัฐสภาชั่วคราว ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภาจะแต่งตั้งประธานสภาประชาชนและสภาชาติพันธุ์ภายหลังจากที่ได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภา จากนั้น รัฐสภาจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกประธานาธิบดี โดยผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดจากการลงคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีตามลำดับตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเมียนมา

ทั้งนี้ นางซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ พรรค NLD ไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาได้ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญห้ามบุคคลใดซึ่งมีสมาชิกครอบครัวเป็นชาวต่างชาติดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ ซึ่งสามีของนางซูจี เป็นชาวอังกฤษและบุตรชายของนางซูจี มีสัญชาติอังกฤษ

อย่างไรก็ดี นางซูจี ระบุว่า จะดำรงตำแหน่งโดยมีอำนาจเหนือประธานาธิบดีในรัฐบาลชุดใหม่ แต่มิได้ระบุรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลชุดใหม่จะต้องจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และในวันต่อมา นาย เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่ประธานาธิบดีคนใหม่ต่อไป โดยประธานาธิบดีคนใหม่ต้องเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีและผู้นำสูงสุดด้วย และบุคคลผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งจะต้องสาบานตนต่อประธานรัฐสภาเมียนมา

อนึ่ง รัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นระบบสภาคู่ (Bicameral) ประกอบด้วย ๑) สภาประชาชน (House of Representatives หรือ Pyithu Hluttaw) มีสมาชิกปัจจุบัน ๔๒๙ คน เป็นสตรี ๒๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙) สภามีวาระ ๕ ปี มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ส่วนสภาที่สอง คือ สภาชาติพันธุ์ (House of Nationalities หรือ Amyotha Hluttae) มีสมาชิกปัจจุบัน ๒๒๔ คน เป็นสตรี ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙) สภามีวาระ ๕ ปี มีการเลือกตั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ Source – Xinhua News Agency (Eng)

: www.article.wn.com/view/2016/01/06/Aung_San_Suu_Kyi_s_victorious_NLD_party_will_join_parliament. วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

: www.rfa.org/english/news/myanmars-new-parliament-to-hold-first-meeting_on-feb-1 (วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙)

: <http://www.nobelprize.org> (วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙)

นางสาวธรวดารา มุสิกะโปดก
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๑ มกราคม ๒๕๕๙